

Số: 148/BC- HĐND

Bắc Giang, ngày 03 tháng 12 năm 2019

## **BÁO CÁO**

**Thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh  
đối với Báo cáo kết quả công tác năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm năm 2020  
của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh  
(Trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII)**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 44/TB-HĐND ngày 04/11/2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra báo cáo của Viện trưởng Viện KSND tỉnh về kết quả công tác năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh.

Sau khi xem xét Báo cáo của Viện trưởng Viện KSND tỉnh; căn cứ kết quả giám sát, khảo sát lĩnh vực pháp chế năm 2019 và ý kiến của các thành viên, Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kết quả như sau:

### **1. Về nội dung báo cáo**

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 trình tại kỳ họp.

Trong năm, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp được Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Kết quả thực hiện đều đạt và vượt chỉ tiêu quy định (*Tỷ lệ bắt, giữ chuyển xử lý hình sự đạt 100%; kiểm sát chặt chẽ các hoạt động điều tra, đề ra yêu cầu điều tra đối với 100% vụ án hình sự; tỷ lệ ra quyết định truy tố đúng thời hạn 922/922 vụ, đạt 100% (vượt 10%), truy tố bị can đúng tội danh 1719/1719, đạt 100% (vượt 5%)*). Công tác kiểm sát các vụ việc dân sự, vụ án hành chính, kinh tế, lao động và kiểm sát thi hành án được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Qua kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã ban hành 550 văn bản yêu cầu khắc phục vi phạm, kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật với các cơ quan hữu quan.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của ngành kiểm sát tỉnh vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm như: Chất lượng công tác điều tra, truy tố và thực hành quyền công tố, kiểm sát trong một số vụ án còn hạn chế; còn xảy ra

trường hợp phải hoàn trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung (Viện kiểm sát trả cơ quan điều tra 17 vụ, Tòa án trả Viện kiểm sát 27 vụ trong đó 12 vụ có trách nhiệm của VKS); một số bản án bị Tòa án cấp phúc thẩm hủy để điều tra, xét xử lại có trách nhiệm của Viện kiểm sát (Có 03 bản án, gồm 02 bản án hình sự sơ thẩm và 01 bản án dân sự sơ thẩm bị Tòa án cấp phúc thẩm hủy, có trách nhiệm của VKS).

## 2. Kiến nghị

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ trong năm 2020 và thực trạng hoạt động của ngành Kiểm sát tỉnh thời gian qua, Ban pháp chế HĐND tỉnh kiến nghị với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; chú trọng các biện pháp nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa, hạn chế thấp nhất các trường hợp phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung hoặc hủy án để điều tra lại có trách nhiệm của Viện kiểm sát.

Trên đây là kết quả thẩm tra của Ban pháp chế đối với báo cáo của Viện trưởng Viện KSND tỉnh về kết quả công tác năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Ban pháp chế trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

### Nơi nhận:

- Lưu: VT, TH.

### Bản điện tử:

- TT.Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP. HĐND tỉnh.

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**



**Đặng Hồng Chiến**